



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชน โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย เนชั่นทีวี มติชน, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์, สปริงนิวส์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ thaiquote มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการรายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, M2F สำนักข่าวไทย, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ mthai เว็บไซต์แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์ thestandard มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ช่อง 3 สำนักข่าวอิศรา มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย ช่อง 3</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี เปิดเผยว่า ภาคประชาสังคมร่วมกับม.รังสิต จะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้เปิดโอกาสให้เอกชนคนไทยมีสิทธิวิจัย พัฒนา กัญชาและผลิตเพื่อประโยชน์ของคนไทย โดยไม่ให้อาครรัฐผูกขาด รวมทั้งปฏิรูปรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีปัญหาเรื่องสิทธิบัตรกัญชาและสิทธิบัตรอื่น ๆ</p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการตรวจค้นข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย พบว่ามี 31 คำขอ โดยคำขอสิทธิบัตรที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศโฆษณาเพื่อเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์แก่สาธารณะ การดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ ส่วนที่ภาคประชาสังคมตั้งข้อสังเกตว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมรับจดสิทธิบัตร 2 คำขอ เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งปฏิเสธการจดสิทธิบัตรแล้ว แต่ในกระบวนการ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการประดิษฐ์อย่างละเอียดแล้วจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อให้ชี้แจงเหตุผล และถ้าไม่ชี้แจง กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะยกเลิกคำขอตามกฎหมายต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวว่า ยังเหลืออีก 8 คำขอที่ร.พาณิชย์อ้างว่าเป็นการใช้สารสกัดจากกัญชาที่ปนยาอื่น ซึ่งยังกำกวม ฉะนั้นเสนอแนะให้เพิกถอนคำขอทั้งหมด เพราะคนไทยยังไม่มีมาตรการการใช้สาร THC และสาร CBD ในมนุษย์เนื่องจากยังเป็นสารเสพติด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือข้อกฎหมายต่าง ๆ ว่า จะดำเนินการฟ้องร้องกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล นายอัครเดช ฉากจินดา ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การรณรงค์ขับเคลื่อนกัญชาเสรีประเทศไทย พร้อมภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้นิยมพืชกัญชา รว. 30 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบาลอนุญาตปลูกเสรีกัญชาเพื่อการแพทย์ รวมถึงคัดค้านการให้สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาแก่บริษัทต่างชาติ โดยมีข้อเสนอมติชน 1. ขอให้ยกเลิกสิทธิบัตรที่ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับพืชกัญชาทั้งหมด โดยเฉพาะในสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาเพื่อทางการแพทย์ 2. ขอให้ส่งเสริมงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์โดยครอบคลุมถึงแพทย์พื้นบ้าน 3. เปิดเสรีกัญชาแบบมีขอบเขต โดยเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างยั่งยืน รวมถึงมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการผูกขาดพืชกัญชาที่กำลังจะมีแนวคิด ให้อภ.หรือโรงงานยาสูบ และบริษัทเอกชนมาแอบแฝงการผูกขาด 4. ส่งเสริมให้พืชกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการสร้างรายได้</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย แสงการ เลขานุการ วิป สนช. เปิดเผยว่า ในการประชุม วิป สนช. วันที่ 20 พ.ย. ได้เชิญตัวแทนกรมทรัพย์สินทางปัญญามาชี้แจงเรื่องรับคำขอจดสิทธิบัตรของบริษัทต่างชาติ หลังจากนั้น สนช. จะนำร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษเข้าสู่การพิจารณาวาระแรก ในวันที่ 23 พ.ย. จากนั้นจะตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณา วาระ 2-3 คาดว่าไม่เกินวันที่ 23 ม.ค. 2562 สนช. น่าจะผ่านร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิก สนช. ระบุว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ย. นายดิเรก บุญแท้ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าชี้แจงประเด็นสิทธิบัตรกัญชากับ วิป สนช. สรุปยังมีคำขอค้างการพิจารณาอยู่ 7 คำขอ ถ้าคลายล็อคกัญชาและอนุเมตสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้ประโยชน์ย้อนหลังไปถึงปี 2553 คำขอทั้งหมดผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศโฆษณาแล้ว อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสาระการประดิษฐ์ ซึ่งที่ประชุม วิป สนช. เสนอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิกถอนคำขอทั้งหมด โดยระบุว่า การจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของไทย</p>
	<p><b>แพทย์ลวนลามคนไข้</b></p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด มติชน คมชัดลึก เดลินิวส์ บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น M2F ไทยโพสต์ แนวนหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์เนชั่นสุด สัปดาห์ ThaiPBS ไอเอ็นเอ็น ช่อง one Newtv.</p> <p>เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย ช่อง 9</p> <p>มติชน ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พร้อมด้วย พญ.ของขวัญ เดินทางไปยังคลินิกนพ.จักรพงษ์ เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในห้องตรวจ โดยจำลองเหตุการณ์หากคนไข้ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกข่มขืน แล้วตะโกนขอความช่วยเหลือ พบว่าได้ยินเสียงชัดเจน โดยจะนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ นพ.จักรพงษ์ยอมรับว่าไม่เคยรู้จักคนไข้มาก่อน เมื่อคนไข้มาติดต่อเพื่อเข้ารับการรักษาและมีการพูดคุย ชักประวัติ จึงเกิดความถูกใจและชอบพอกัน และพบกันเพียง 3 ครั้ง ส่วนเงิน 3 แสนบาท โอนให้ผู้เสียหายด้วยความเสนาหา โดยมีลักษณะคล้ายกับการเรียกร้องให้แพทย์รับผิดชอบ และเมื่อเกิดความถูกใจจึงโอนเงินให้</p> <p>ด้าน นพ.จักรพงษ์ เปิดเผยว่า การตรวจรักษาภายในที่คลินิกต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์ซึ่งจะมีการใช้ถุงยางอนามัย และสอดใส่เครื่องมือเข้าไป อาจทำให้คนไข้สัมผัสแล้วเข้าใจตลาดเคลื่อน ส่วนที่เรียกคนไข้ว่าที่รัก เป็นความเคยชินในการสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองกับคนไข้ และอาจมีบ้างที่สัมผัสคนไข้ ซึ่งแล้วแต่ว่าคนไข้จะคิดว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ ยืนยันว่าทุกอย่างคือกระบวนการ ยอมรับว่าโอนเงินให้กับผู้เสียหายจริง เนื่องจากเห็นว่าการนำเงินไปสร้างบ้านให้แม่ ไม่ใช่เงินปกปิดความผิด ส่วนกรณีที่มีการเป่าลมที่หู กอดจูบนั้น ไม่ขอให้ข้อมูลหรือตอบคำถาม</p> <p>ด้าน น.ส.ปณิตดา วงศ์ผู้ดี ประธานองค์กรทำดี นำผู้เสียหาย 6 รายที่อ้างว่าถูกแพทย์สูตินรีเวชคนหนึ่งลวนลาม เดินทางเข้าพบ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เพื่อขอความเป็นธรรม และเห็นว่าการทำงานของตำรวจล่าช้า จึงเรียกร้องให้โอนคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปราม ทั้งนี้ ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลเรื่องนี้กว่า 2 เดือน พบว่ามีผู้เสียหายกว่า 40-50 คน ทั้งใน จ.นครสวรรค์และกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2555 แต่ไม่กล้าแจ้งความ คนไข้ถูกกระทำในหลายลักษณะ ตั้งแต่ลวนลาม ทำอนาจาร จนถึงล่วงละเมิด มีการสนทนาแชตในลักษณะล้อแหลม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีแพทย์กระทำการอนาจารคนไข้ระหว่างตรวจภายในที่คลินิก ว่า ได้มอบอำนาจให้สบส.นครสวรรค์เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ โดยกรมฯ จะเป็นพี่เลี้ยง เรื่องข้อกฎหมาย แต่กรณีนี้เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ เพียงประเด็นเดียวคือ ไม่ได้ควบคุมกำกับให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการ ส่วนประเด็นอื่นเข้าข่ายความเสียหายส่วนบุคคลที่อาจเป็นคดีอาญา ต้องไปฟ้องร้องกันในชั้นศาล ทั้งนี้ มาตรฐานคลินิกนรีเวช ในระหว่างการตรวจภายในจะต้องมีบุคคลที่ 3 หรือมีผู้ช่วยแพทย์ที่เป็นผู้หญิงอยู่กับแพทย์ขณะตรวจภายในห้องเสมอ</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า มาตรฐานการเปิดคลินิกนั้น 1.ต้องมีสถานที่ชัดเจน ถ้าคลินิกมีสัญญาเช่าต้องมีสัญญาเช่ามาให้ตรวจสอบ 2.คลินิกต้องจัดบริการสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3.ต้องมีผู้ประกอบการวิชาชีพร่วมในการให้บริการ และ 4.เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบสถานที่ว่ามีมาตรฐานหรือไม่ ก่อนจะมีการอนุญาตต่อไป</p>
<p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 3,5,7,9 ThaiPBS, TNN24 ผจก.รายวัน 360 องศา เว็บไซต์ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ คมชัดลึก บางกอกโพสต์ M2F กรุงเทพธุรกิจ แนวนหน้า ไทยโพสต์ บางกอกบิชนิวส์</p>	<p><b>รพ.พระราม 2 ปฏิเสธผู้ป่วย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แฉผลการสอบ รพ.พระราม 2 กรณีปฏิเสธรักษาผู้ป่วยถูกสาदन้ำกรดจนเสียชีวิต ว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้ใช้ระยะเวลาพิจารณาตั้งแต่ 9 - 19 พ.ย. พบความผิดรวม 5 กระทง 1.ให้พยาบาลเป็นผู้ตรวจประเมินวินิจฉัยอาการผู้ป่วยโดยที่ไม่มีแพทย์ อาจเข้าข่ายเรื่องการไม่ควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลผิดไปจากที่ได้ขออนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท มีมติให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยจะดำเนินคดีในชั้นศาล 2.พยาบาลให้การตรวจรักษาได้รายงานผู้ดำเนินการให้ทราบ จากนั้นผู้ดำเนินการได้สั่งให้รับไว้เป็นผู้ป่วยใน แสดงว่าผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ อาจจะไม่เข้าข่ายไม่ควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท มีมติให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ 3.ไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตรวจคัดแยกผู้ป่วยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ อาจจะไม่เข้าข่ายความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและ พ.ร.บ.สถานพยาบาล โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีและปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท มีมติให้เปรียบเทียบปรับผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล 4.ไม่ได้ดูแลให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อาจเข้าข่ายผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ไม่ได้ควบคุมการดูแลและเยียวยาผู้ป่วย โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท มีมติให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ได้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล และ 5.เมื่อได้รับการช่วยเหลือเยียวยาและอ้างว่าผู้ป่วยประสงค์จะไปรักษาที่รพ.อื่น เข้าข่ายการส่งต่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผู้ป่วยโดยไม่เหมาะสม โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท มีมติให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ทั้งนี้ กองกฎหมายจะส่งเรื่องไปที่อธิบดี และทำตามมติของคณะกรรมการต่อไป
เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p><b>การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นสพ.สรวิต ธาณีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า รมว.เกษตรฯ และคณะ ได้เดินทางไปประชุมระดับโลกด้านการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ณ เมืองมาราเกช ประเทศโมร็อกโก เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2561 เพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูลด้านการจัดการและการรับมือความท้าทายการดื้อยาต้านจุลชีพของหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศไทย และได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุม Call to Action on Antimicrobial Resistance ครั้งที่ 2 ณ กรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2561 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ทำงานเชิงรุกระดับนโยบายทั้งในประเทศจนถึงระดับโลก 2.เพื่อธำรงรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งการขับเคลื่อนงาน AMR ในระดับประเทศและระดับโลก และ 3.เพื่อนำเสนอกระบวนการการทำงานของกลุ่ม ประสานงานหน่วยงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยาาระหว่างประเทศ โดยมีเจ้าภาพร่วมประกอบด้วย ประเทศไทย สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐกานา มูลนิธิ Wellcome Trust มูลนิธิสหประชาชาติ และธนาคารโลก โดยคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การดื้อยาต้านจุลชีพมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้บริหาร สธ. และอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ที่มีเป้าประสงค์ว่า ภายในปี 2564 การป่วยจากเชื้อดื้อยาจะลดลง 50% การใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์และสัตว์ลดลง 20% และ 30% ตามลำดับ ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น 20% และประเทศไทยมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ ผวก.ออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก เนชั่นสุดสัปดาห์	<p><b>นายกฯ สมทบทุนซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" ก่อนการประชุมครม. โดยนายกฯ ได้เยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ อาทิ เครื่องมือสแกนฟัน DENTII SCAN ที่ผลิตโดยคนไทย และมีการติดตั้งแล้ว 12 รพ.ในพื้นที่ห่างไกล โดยมีเป้าหมายติดตั้งให้ครบ 50 รพ.ทั่วประเทศ</p> <p>จากนั้น ศ.กิตติคุณ ประพันธ์ ภาณุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ นำคณะเข้าพบ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม "งานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561" และ ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เจริญประยูร ผอ.สำนักงานอสาภากาชาด สภากาชาดไทย นำคณะเข้าพบ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการกิจกรรม "โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย" โดยนายกฯ ได้ร่วมสมทบทุน 1 หมื่นบาทในการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วย</p>
สำนักข่าวไทย ผวก.ออนไลน์ เว็บไซต์ 77kaoded เว็บไซต์สปริงนิวส์ สยามรัฐ	<p><b>ความปลอดภัยวันลอยกระทง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า วันที่ 22 พ.ย. ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ได้กำชับสสจ.ทุกแห่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์และเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมแนะผู้ประกอบการไม่ปล่อยเด็กอยู่ใกล้น้ำตามลำพัง สอนเด็ก "อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม" คือ อย่ายืนใกล้ขอบบ่อ อย่าลงน้ำไปเก็บเงินในกระทงและ อย่าก้มไปลอยกระทง เพื่อป้องกันการจมน้ำ</p>
เดลินิวส์ มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ สยามรัฐ	<p><b>วันเอดส์โลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมนำศิลปิน ประกอบด้วย เต๋า-ภูศิลป์ วารินรักษ์ และ เอิร์น-สุรรัตน์กานต์ พรรคเจริญ พรี่เซ็นเตอร์ วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 เข้าพบนายกรัฐมนตรีพร้อมติดเข็มโบแดงให้กับนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาลกรมา เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก 2561</p> <p>พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยนับว่ามีชื่อเสียงมากในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และได้รับคำชื่นชมจากองค์กร UNAIDS ในเรื่องของการป้องกันโรคและการให้ความรู้ จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังเพราะถือเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงนอกจากจะทำลายตัวเองแล้วยังทำลายผู้อื่นด้วย วันเอดส์โลกในปีนี้อยากให้ทุกคนตระหนักถึงการป้องกันโรค และในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. สภากาชาดไทยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน "เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก" เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สปริงนิวส์ ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>โรคคอร์แซม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคคอร์แซม ดิซีส หรือภาวะกระดูกทำลายตัวเอง เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้น้อยทั่วโลกมีรายงานพบผู้ป่วยเพียง 300 คน สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยประมาณ 3 คน เป็นภาวะที่กระดูกเกิดการละลายหรือเสื่อมสลายแบบเฉียบพลัน สามารถเกิดขึ้นได้กับกระดูกทุกส่วนของร่างกาย และเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุ สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด มักไม่แสดงอาการให้เห็น แต่หากโรครุนแรงมากขึ้นจะมีอาการแบบเฉียบพลัน และอาจเสียชีวิต</p>
สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ	<p><b>ขึ้นทะเบียนเม็ดฆ่ายุง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับ บ.โปรเจ็คฟิลด์ จก. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด MOSDOP TB โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ ITAP ก.วิทยาศาสตร์ฯ จนได้จดทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทยและประกาศสู่สาธารณะเมื่อเดือนต.ค. 2561 เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสาร diflubenzuron ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย สามารถป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายได้นาน 3 เดือน ผลการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health และได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย.แล้ว</p>
ทีวีช่อง NBT เว็บไซต์สยามรัฐ ไทยรัฐ	<p><b>หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก หรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้มีความปลอดภัยที่ดี การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และให้พระสงฆ์มีบทบาทในการดูแลสุขภาพชุมชนและสังคม สามารถให้คำแนะนำและดูแลพระสงฆ์และชุมชนได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในระยะยาว เนื่องจากการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศ 122,680 รูป ในปี 2559 พบป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานมากที่สุด สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่ใส่บาตรทำบุญของประชาชนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพพระสงฆ์ ปัจจุบันมีพระสงฆ์ผ่านการอบรมแล้ว 709 รูป</p>
ข่าวสด	<p><b>โภชนาการสามเณร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทรงเริ่มอุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปี 2547 และขยายพื้นที่เป้าหมายไปตามจังหวัดต่างๆ ขณะนี้มีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ 68 แห่ง กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม พัฒนาดัชนีภาพ เสริมสร้างความรู้ ทักษะสุขภาพ คัดกรองเฝ้าระวังสุขภาพ แต่ยังคงพบปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปีการศึกษา 2560 พบสามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน อันจะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพร่างกายในระยะยาว ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ได้</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เช็กอัปเดตใจ	<p><b>ข้อควรระวังก่อนนวด</b></p> <p>-เสนอข่าว พท.ป.ศราวุฒิ อิศโร แพทย์แผนไทย รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ให้ความรู้ในเรื่องการนวด และต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ในผู้สูงอายุ ไม่ควรนวดทำดัดตัว ไม่ควรนวดกดเส้นเลือดหรือกดข้อ ๆ ที่จุดเดิม ส่วนการนวดให้กับผู้ที่มีอาการปวดฉับพลันที่อาจเกิดจากกล้ามเนื้อได้รับการกระทบกระเทือน ควรนวดในลักษณะผ่อนคลายและนวดอย่างช้าๆ ส่วนการประคบสมุนไพรควรระวังบริเวณที่มีการอักเสบจากการติดเชื้อ และไม่ควรรนวดหากมีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว โรคหลอดเลือด ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยังควบคุมอาการไม่ได้ โรคกระดูกพรุนรุนแรง ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กและข้อเทียม บริเวณที่กระดูกแตก หัก ปรี ราว โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคผิวหนัง มีแผลเปิดเรื้อรัง โรคติดต่อระยะแพร่เชื้อ โรคมะเร็ง แผลหลังผ่าตัดยังไม่หายสนิท ฯลฯ ต้องเพิ่มความระมัดระวัง</p>
เดลินิวส์	<p><b>หมอชวนวิ่ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่ง ในวันที่ 25 พ.ย.2561 โดยสำนักเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลขบวนนักวิ่งตลอด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เส้นทาง สำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม แต่ละเขต จัดตั้งจุดบริการน้ำดื่มสำหรับนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม และประสานความร่วมมือกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจจราจร ดูแลและอำนวยความสะดวกการใช้ช่องทางจราจร โดยจะมีพิธีมอบคบตา ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. โดยเส้นทางวิ่งเริ่มจากสะพานภูมิพล 1 ถึง สธ. แบ่งเป็น 13 ช่วง จุดที่ 1 รับคบตาจาก จ.สมุทรปราการ บริเวณกลางสะพานภูมิพล 1 จุดที่ 2 ทางลงสะพาน ถ.พระราม 3 จุดที่ 3 ถ.เชื้อเพลิง จุดที่ 4 สวนลุมพินี จุดที่ 5 วงเวียน 22 กรกฎาคม จุดที่ 6 ศาลาว่าการ กทม. จุดที่ 7 สีแยกอรรถอุณหรินทร์ จุดที่ 8 สถานีขนส่งสายใต้เก่า จุดที่ 9 สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน จุดที่ 10 โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์ จุดที่ 11 ร้านข้าวผัดปราชพฤกษ์ จุดที่ 12 แมคโคร นครินทร์ จุดที่ 13 รพ.เลอลักษณี่ รวมระยะทาง 51.1 กม.</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch